

## รมว.เกษตรฯหารือกยท.ถกวาระด่วน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับ นายเพิก เลิศวิงพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุพัทธน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย วาระเร่งด่วน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2.ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 3.ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาด้านยางพารา สมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซีย กับ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการบริหารจัดการผลผลิตยางพารา ให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความมั่นคงในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง



ถกด่วน : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายเพิก เลิศวิงพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุพัทธน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท.วาระเร่งด่วน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาใน 3 วาระสำคัญ

# 'นฤมล'หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่จัดการภาคเกษตร-พัฒนาศักยภาพ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายและเปิดงานสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 57 ปี ที่โรงแรมเซ็นทารา ไทพี ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.ว่ากรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทและภารกิจสำคัญซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลากหลาย ครอบคลุมการดูแลและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี หรือการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการสำรวจและรายงานข้อมูลความเสียหายของพื้นที่การเกษตร รวมถึงการออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเกษตร โดยนโยบายหลักคือการยกระดับเกษตรดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” รวมถึงฟื้นฟูนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ยังพร้อมสานต่องานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมว.เกษตรฯ เพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนั้น ได้พัฒนาแนวทางตาม

สถานการณ์ของประเทศ ซึ่งได้ให้ความสำคัญใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.เกษตรมูลค่าสูงที่เป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในเรื่อง Smart Agriculture การทำเกษตรแม่นยำ การส่งเสริมด้านการเพาะปลูก รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อต่อยอดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นต้น และ 2.การทำเกษตรแบบยั่งยืน ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนของอาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรโดยทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG และ Carbon Credit รวมทั้งการแก้ปัญหา PM2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา และลดการเผา ในพื้นที่การเกษตรให้ได้มากที่สุด

“เราพร้อมสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามาในภาคเกษตรมากขึ้น ต่อยอดขยายผลเพื่อให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจที่หลากหลายของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกบูรณาการร่วมมือ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชื่อมั่นในศักยภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บ้านเทিং ยานยนต์



## รมว.เกษตรหรือกยท.ถวาระด่วน

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: กยท.

ถกด่วน : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายเพ็ก เลิศวิงพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ กยท. วาระเร่งด่วน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาใน 3 วาระสำคัญ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับนายเท็ก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุชัทศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย วาระเร่งด่วน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อขายจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2.ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนรรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 3.ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาต้นยางพารา สมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซีย กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการบริหารจัดการผลผลิตยางพารา ให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความมั่นคงในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง



### 'นฤมล'หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ จัดการภาคเกษตร-พัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: **เกษตรกรรุ่นใหม่**



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายและเปิดงานสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการค้ามันงาน

ส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 57 ปีที่โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ว่ากรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทและภารกิจสำคัญซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลากหลาย ครอบคลุมการดูแลและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี หรือการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการสำรวจและรายงานข้อมูลความเสียหายของพื้นที่การเกษตร รวมถึงการออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเกษตร โดยนโยบายหลักคือการยกระดับเกษตรดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” รวมถึงฟื้นฟูนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ยังพร้อมสานต่องานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมว.เกษตรฯ เพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนั้น ได้พัฒนาแนวทางตามสถานการณ์ของประเทศ ซึ่งได้ให้ความสำคัญใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.เกษตรมูลค่าสูง ที่เป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในเรื่อง Smart Agriculture การทำเกษตรแม่นยำ การส่งเสริมด้านการเพาะปลูก รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อต่อยอดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นต้น และ 2.การทำเกษตรแบบยั่งยืน ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนของอาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรโดยทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG และ Carbon Credit รวมทั้งการแก้ปัญหา PM2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา และลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้ได้มากที่สุด

“เราพร้อมสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามาในภาคเกษตรมากขึ้น ต่อยอดขยายผลเพื่อให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจที่หลากหลายของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกบูรณาการ ร่วมมือ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เชื่อมกันในศักยภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ” ศ.ดร.นฤมล กล่าว



# "นฤมล"มอบประกาศนียบัตรนักบริหารเกษตรฯ"ตั้งเป้าสร้างภาวะผู้นำ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดความยากจนให้เกษตรกร

เผยแพร่: 7 พ.ย. 2567 14:31 ปรับปรุง: 7 พ.ย. 2567 14:31 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(7 พ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม นักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และผู้ผ่านการอบรมฯ ทั้ง 9 รุ่นจำนวน 922 คน เข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ว่า การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการบูรณาการความรู้ในมิติของวิชาการ และการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการสร้างภาวะผู้นำ และมุ่งมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า การอบรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับกรม กองต่าง ๆ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาในภาพรวมของรัฐบาล โดยจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีผลสะท้อนมายังคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และความสุขของผู้บริโภคสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ทั้ง 9 ข้อ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นแนวทางพัฒนาและปฏิรูปภาคการเกษตรไทยที่จะสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต ชี้แจงความยากจนให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ คาดหวังที่จะสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนักบริหารที่ดีจะต้องมีภาวะผู้นำ มีหลักการบริหาร การวางแผน และพร้อมที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะต้องรู้จักสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนเอง และบูรณาการงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันเกษตรกรอาชีพได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด องค์การมหาชนในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานภายนอก มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากทุกหน่วยงานในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 7 (นบส.ภษ.) จำนวน 54 คน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86 - 88 จำนวน 349 คน และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 108 - 112 จำนวน 519 คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 922 คน











# "ร.มว.นฤมล" มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เผยแพร่: 7 พ.ย. 2567 12:29 ปรับปรุง: 7 พ.ย. 2567 12:29

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (7 พ.ย.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร

ทั้งนี้ ในการจัดทางงบประมาณปี 2569 ศ.ดร.นฤมล ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป







หน้าแรก / ธุรกิจ / เศรษฐกิจการเงิน



## "รมว.นฤมล" มุ่งผลักดันสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

📅 07 พฤศจิกายน 2567

แชร์

"รมว.นฤมล ภัฏญโณสินวัฒน์" ประชุมบอร์ด คพช. ครั้งที่ 4/2567 มุ่งผลักดันสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.นฤมล ภิญาญ์สินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง



นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนของงานนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมี ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คำนวณความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้ม แข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร





รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป



## 'นฤมล' มุ่งผลักดันสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ



"รมว.นฤมล" มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง



นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป

# MATCHON ONLINE

เมฆออนไลน์

บันทึกไฟล์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง SDG UPDATES เศรษฐกิจ ไม้ประหวศ ภูมิภาค ต่างประเทศ การศึกษา ไลฟ์สไตล์ กีฬา

## “รมว.นฤมล” มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 - 15:18 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 – 135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยาย ขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่าง รอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง



นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัด เก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนา สถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร





รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป





# MATICHON ONLINE

บริษัทออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

เศรษฐกิจ

## นฤมล ดัน สหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 - 15:53 น.

f Facebook

X Twitter

LINE

Copy Link



เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 – 135 นางนฤมล ภิญโญ สนิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม

นางนฤมล กล่าวว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุน อย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร

นางนฤมล กล่าวว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร อยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป





หน้าแรก / ในประเทศ



## 'รมว.นฤมล' มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 16.49 น.

## "รมว.นฤมล" มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป

- 006





บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18:04    Site Value: 85,254    PRValue (x3)    255,762

หัวข้อข่าว: 'รวม.นฤมล' มุ่งผลักดันสภรณให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน



# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

## รมว.นฤมล มุ่งผลักดันสหกรณ์ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 - 17:55 น.



นฤมล ภิญโญสินวัฒน์



## รมว.นฤมล มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืนต่อไป







# "รมว.นฤมล" มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เผยแพร่: 7 พ.ย. 2567 18:33 ปรับปรุง: 7 พ.ย. 2567 18:33

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"รมว.นฤมล" มุ่งผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน เน้นสหกรณ์ปรับตัวเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2567) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วม



ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอื่นของสหกรณ์ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสหกรณ์ในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สหกรณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร



"การจัดทำงบประมาณปี 2569 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้ปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารองค์กรมีความคล่องตัวสูง" ศ.ดร.นฤมล กล่าว





ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี ไลฟ์สไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย นิยาย ซิปป์



7 w.u. 2567 14:39 u.

ข่าวการเมืองไทยรัฐออนไลน์

## “รมว.นฤมล” เตรียมดันสภกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ



"นฤมล ภิญญินวัฒน์" เผย กระทรวงเกษตรฯ มุ่งผลักดันสทรณให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 นางนฤมล ภิญญินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสทรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสทรณแห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสทรณ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสทรณ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสทรณ 134 - 135 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายขอบเขตการลงทุน ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสทรณ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงประกาศ คพช. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสทรณ ให้คำนึงถึงการลงทุนอย่างรอบคอบและปลอดภัย เพื่อให้สทรณมีรายได้เพิ่มเติมอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในส่วนการนำวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อจัดวางระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลสทรณในระดับมหภาค โดยต้องสร้างแอปพลิเคชันให้สทรณใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ สามารถสร้างกำไร คาดการณ์ความเสี่ยง และช่วยพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อันเป็นผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสทรณ กล่าวว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสทรณ และกรมตรวจบัญชีสทรณ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสทรณให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนต่อไป

## เกษตรฯเร่งจัดการแหล่งน้ำเมืองคอนช่วยการระบายน้ำแกภัยแล้ง-น้ำท่วม

เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านแหล่งน้ำ ที่โรงเรียนบ้านน้ำร้อน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลขนาดกว้างฝั่งอ่าวไทย มีลำน้ำธรรมชาติซึ่งเกิดจากเทือกเขาไหลผ่านหลายสาย เมื่อเกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขา ทำให้เกิดน้ำท่าในคลองต่างๆ เป็นปริมาณมาก ทำให้พื้นที่องเกษตรกรและชาวบ้านได้รับผลกระทบ

สำหรับในพื้นที่ ต.สี่ขีด อ.สิชล พบว่าช่วงน้ำหลากระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปริมาณน้ำไหลจากต้นน้ำมีปริมาณมาก ทำให้เอ่อล้น

เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร กัดเซาะตลิ่งและถนนสัญจรในหมู่บ้านพังเสียหายเส้นทางคมนาคมและคลองถูกตัดขาดกรมชลประทาน จึงศึกษาและออกแบบหาแนวทางแก้ไข โดยดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ ต.สี่ขีด อ.สิชล 3 แห่ง ได้แก่ 1. คลองท่าโคก 2.คลองท่าเรือรี และ 3.คลองบางน้ำใส เพื่อป้องกันน้ำกัดตลิ่งช่วงน้ำหลากบริเวณพื้นที่หมู่ 1 , 2 และ 11 ต.สี่ขีด อ.สิชล ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี (ปีงบประมาณ 2569) นอกจากนี้กรมชลประทาน มีแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกาย ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้มีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ 2 แห่ง คือ 1.โครงการประดูระบายน้ำคลองกลายวัดชุมโง และ 2.โครงการประดูระบายน้ำคลองกลายบ้านนาขุน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ



## 'อิทธิ'ตามงานพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ติดตาม : นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร จ.หนองคาย ที่สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองฯ มุ่งบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในฤดูแล้ง

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรใน จ.หนองคาย ที่สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง โครงการพัฒนาหมู่บ้านห้วยหลวงตอนล่าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ว่าได้มุ่งเน้นเรื่องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการเกษตร จึงกำชับให้กรมชลประทาน เร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อบรรเทาอุทกภัยและยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง และเป็นการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและการเกษตรในระยะยาว

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาหมู่บ้านห้วยหลวงตอนล่าง คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีแผนงานโครงการ 9 ปี(พ.ศ.2561-2569) เป้าหมายเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร รวมถึงบรรเทาอุทกภัย ใน จ.หนองคาย และอุดรธานี โดยมี 7 โครงการสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ถือเป็น 1 ในแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านห้วยหลวงตอนล่าง เป็นสถานีสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที 10 เครื่อง อัตราการสูบน้ำสูงสุด 150 ลบ.ม./วินาที พร้อมด้วยคลองชักน้ำ ความยาว 1,344 เมตร และประตูระบายน้ำ อัตราการระบายน้ำ 395 ลบ.ม./วินาที

อย่างไรก็ตาม หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาอุทกภัยใน จ.หนองคาย และอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 15,000 ไร่ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 300,195 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ ของ จ.หนองคาย และอุดรธานี โดยมีครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ 29,835 ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยขยายพื้นที่



📌 จัดงาน...นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม  
แถลงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2567 ณ ศูนย์วิจัย สาคิดและฝึกอบรมการเกษตร  
แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Farm @ Mae Hia



## เกษตรฯเตรียมการถรมต. ด้านเกษตร-ป่าไม้อาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: [เกษตรฯ](#)



นายถาวร หันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM-AMAF Leader) ของไทย ร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 24 (Preparatory Senior Officials Meeting of the Twenty-Forth Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three : PrepSOM – 24th AMAF Plus Three) และการประชุมการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน-อินเดีย (The Preparatory Senior Officials Meeting of the Eighth ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : The PrepSOM-8th AIMMAF) พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมความร่วมมืออาเซียนบวกสามภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (APTCS) ด้านอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ แผนปฏิบัติการระยะกลางสำหรับความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย ในด้านเกษตรกรรมและป่าไม้

ปี 2021-2025 อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดี ยิ่งขึ้นตามลำดับความสำคัญของภูมิภาค

## สหกรณ์จัดงานวันออมแห่งชาติชวนเก็บเงินไว้ใช้ในวัยชรา



การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมามีความผันผวนทางการเมือง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและความขัดแย้งในสังคม สะท้อนว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่าย จากการศึกษาที่มีอยู่พบว่าการที่สังคมยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความสามัคคีในชาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ชสอ.) เปิดเผยว่า จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าภาวะสังคมไทยมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สร้างความตกใจให้กับประชาชนคนไทยไม่น้อยว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่งเราก็มีกระแสข่าวที่ดีว่าคนไทยมีการออมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพิ่มขึ้น โดยการสร้างช่องทางต่าง ๆ ไว้ สำหรับคนหลากหลายกลุ่ม เช่น ขบวนการสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมในรูปแบบต่าง ๆ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น

สหกรณ์ออมทรัพย์คือคณะบุคคลซึ่งร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตและฐานะทางการเงินของแต่ละคนให้สามารถช่วยตนเองได้ โดยการส่งเสริมการออมทรัพย์ร่วมกันและให้เงินกู้แก่กันและกัน คนที่มีรายได้น้อยบางครั้งอาจมีเงินไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต เช่น การซื้ออาหาร ยา รักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม การชำระค่าเล่าเรียนลูก นับว่าเป็นปัญหาหาก บางคนอาจแก้ปัญหาโดยการกู้ยืมเงินจากผู้อื่นให้กู้เอกชน หรือนายทุนเงินกู้ ซึ่งจะเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก และทำให้ผู้กู้ประสบความลำบาก เมื่อถึงคราวที่จะต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ในที่สุดต้องยอมให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อชำระหนี้ ทำให้ฐานะการเงินของตนยิ่งทรุดหนักลงไปอีก เป็นสภาพปัญหาที่คนมีรายได้น้อยไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองหรือพึ่งตนเองได้อย่างถาวร บางคนอาจแก้ปัญหาโดยการกู้ยืมเงินจากโรงรับจำนำ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างต่ำ เพราะถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น





ถ้าผู้มีรายได้น้อยหลาย ๆ คนมีความต้องการตรงกันที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างเดียวกันนี้ มารวมกลุ่มกัน และตกลงร่วมกันที่จะสะสมเงินออมทีละน้อย ๆ เพื่อถือหุ้นหรือฝากเงินร่วมกันเป็นกองทุน เพื่อให้สมาชิกที่ต้องการได้กู้ยืมไปใช้จ่ายตามความจำเป็นในอัตราดอกเบี้ยอันย่อมเยา ภายใต้เงื่อนไขที่จ่ายหรือสะดวกแก่การชำระหนี้คืน ซึ่งตรงนี้ก็ยังสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ถาวร สามารถช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลุ่มบุคคลนี้เรียกว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โดยวัตถุประสงค์สำคัญของสหกรณ์การออมเงินยังมีประโยชน์อีกมากมายและนำเงินออมไว้ใช้ในยามแก่ชราอีกด้วย

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2467 สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ในปี 2567 ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลประกวดเรียงความดีเด่นในงานวันออมครั้งนี้ทาง ชสอ.ได้เชิญ นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายบริหารเงินดี ปลอดภัย มีออมให้อีกด้วย.

**ประเสริฐ ล้อยกต์**



## กรมวิชาการฯขยายผล2ปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าว

นายพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ตามนโยบายของ ศ.ดร.นฤมล กัญญาอินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรต้องอยู่ดี ลินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จึงนำเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพ 2 ชนิด คือพีจีพีอาร์-ทู และແແແแ่ง ผลงานวิจัยของ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน จ.นครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้เกษตรกร เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรได้รับยังต่ำอยู่เฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู เป็นปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ประกอบด้วย แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณราก และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู จะผลิตสารคล้ายฮอร์โมนพืชช่วยเพิ่มปริมาณราก เพิ่มการดูดน้ำและปุ๋ย ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ช่วยตรึงธาตุไนโตรเจน ช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพิ่มการนำจุลธาตุเข้าสู่เซลล์พืช ช่วยเพิ่มปริมาณราก 20% ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 25% เพิ่มผลผลิตข้าว 10% เพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำและอาหาร 15% ส่วนແແแ่ง เป็นเฟิร์นน้ำขนาดเล็กที่ช่วยตรึงไนโตรเจนให้กับต้นข้าว สามารถสลายตัวได้ง่าย และปลดปล่อยธาตุไนโตรเจน และธาตุอื่นๆ ออกมาได้อย่างรวดเร็ว

## ชุมชนย่านเจริญกรุง จัดใหญ่ 'ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย-ล้านนา'



สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมชาวเหนือ องค์การสะพานปลา ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชน ย่านถนนเจริญกรุงและแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย-ล้านนา" เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในปี 2567 โดยรูปแบบการจัด งานจะเป็นการยกประเพณียี่เป็งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของล้านนาและประเพณีลอยกระทงแห่งเมืองสุโขทัย มาสู่ลำน้ำ เจ้าพระยา สะท้อนความงดงามของคนในชาติที่รวมกันเป็นหนึ่ง เดียว เชนเดียวกับแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ที่ไหลรวมมาเป็นแม่น้ำ เจ้าพระยาก่อให้เกิดอารยธรรมทั้งดงามของสังคมไทย

การจัดงาน "ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย-ล้านนา" จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.67 ณ ย่านถนนเจริญกรุง และริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานตากสินจนถึงถนนจันทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดเปิดงาน ในวันที่ 13 พ.ย.67 ณ วัดสุทธาวาส ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

**นายวิชชัย แพงไทย** ผู้อำนวยการเขตสาทรกล่าวว่า "เนื่อง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในปี 2567 พลสกนิกรชาวไทยและชุมชนย่าน ถนนเจริญกรุง-สาทร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้แสดงออกถึงความรัก ความกักตื้อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เกี่ยวกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม พลัง Soft Power ของสังคม ไทยสู่ประชาคมโลก

แนวคิดในการจัดงานปีนี้จะเป็นการนำประเพณียี่เป็งและลอย กระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีคุณค่าของล้านนาและสุโขทัย มา แสดงอย่างยิ่งใหญ่ในย่านเจริญกรุงและแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ บริเวณวัดยานนาวา ท่าเรือสาทร และสะพานตากสิน ที่เป็นจุด เชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟฟ้า BTS และแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังถือเป็นย่านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกด้วย ดังนั้น หากมีการจัดงาน ที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ มาร่วมแสดง หลอมเวียนกันไปจะเป็นการเติมเต็มให้ย่านนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและย่านสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการประดับโคม แขนวล้านนา อันจะเป็นสีสันที่นำไปสู่การจัดแสดงโคมล้านนาชาติ ได้ในอนาคต

**นางจำปา แสนพรม** ครูใหญ่โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนา กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เคยไปเที่ยวชม ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ลำพูน และเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ ที่สุโขทัยล้วนเกิดความประทับใจในความงดงามของประเพณี แต่เชื่อว่ายังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัส ด้สความงดงามของประเพณีดังกล่าว ดังนั้นการนำเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมในประเพณียี่เป็งของล้านนาและประเพณีลอยกระทง แห่งเมืองสุโขทัยสู่ย่านสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานครอย่างย่าน เจริญกรุง จะเป็นการแต่งแต้มสีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและ กรุงเทพมหานครได้อย่างงดงามเช่นกัน

นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าว สมาคมชาวเหนือได้นำศิลป วัฒนธรรม อาหาร เครื่องแต่งกายชาวล้านนามาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่ นี้ เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการนำหลัก 5F หรืออุตสาหกรรม

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 8 - พุธสัปดาห์ 14 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 22

ฉบับที่: 3422

หน้า: 24(ล่าง), 25

Col.Inch: 69.89 Ad Value: 69,890

PRValue (x3): 209,670

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชุมชนย่านเจริญกรุง จัดใหญ่ 'ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย-ล้านนา'



กรรมสร้างสรรคมาเป็น Soft Power ของไทย ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fight) และเทศกาล ประเพณียี่เป็ง-ลอยกระทง (Festival) จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในปีนี

**นางสุจันทร์ญา พากัดพานิชย์กุล** ประธานมูลนิธิวัดยานนาวา กล่าวว่า ชาวชุมชนยานนาวาและในย่านเจริญกรุงมีความยินดีและพร้อมใจที่จะยกระดับงานชุมชนไปสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะสีสันแห่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในคืนวันลอยกระทง ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง

**นางฉัตรพรณ บริเพ็ชร** รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตสาทร กล่าวว่า ภายในงาน "ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย-ล้านนา" ที่กำลังจะจัดขึ้นนี้จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ชม ชิม ช้อปอาหารเหนือแบบขันโตก ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกภูมิภาค การบูชาพระที่ป โคมไฟ การเทศน์มหาชาติล้านนา และการละเล่นอื่นๆ แบบ "งานวัดอินเตอร์" หรือนานาชาติที่งดงาม เชื่อว่าบรรยากาศงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาด้วยการประดับโคมไฟที่งดงาม และแสงเทียนจากกระทงที่ลอยบนแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ จะเป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวชมและลอยกระทงในงาน "ยี่เป็งม่วนใจ๋ ลอยกระทงไทย-ล้านนา" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.67 ณ ย่านถนนเจริญกรุง และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานตากสินจนถึงถนนจันทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดเปิดงาน ในวันที่ 13 พ.ย.67 ณ วัดสุทธิวาราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ■





คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. **ในประเทศไทย** เกษตร ต่างประเทศ



## กรมชลฯติดตาม รับมือฝนตกหนัก เชื่อนฯระบายน้ำ กระทบภาคกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในบริเวณพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าสะสมในลำน้ำสาขา และแม่น้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,820 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในอัตราที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ชุมชน เนื่องจากยังคงมีฝนตก พร้อมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันได ในอัตรา 1,550 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโพงพง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์รมว.เกษตรและสหกรณ์ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนที่ตกขณะนี้ อาจส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ